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โครงการประชุมประจำเดือนองค์กรภาคประชาชน 

ประจำเดือน พฤศจิกายน 

 
 
 
 

 
ประเด็นในการมีส่วนร่วม 
  นายประเสริฐ  พงษ์ธีรมิตร  นายกเทศมนตรีเมืองบ้านไผ่  พร้อมด้วยคณะผู้บริหารเทศบาลเมือง
บ้านไผ่ ได้ชี้แจง ข้อสั่งการ ข้อราชการ นโยบายของจังหวัดขอนแก่นในที่ประชุม ให้หัวหน้าส่วนการงาน พนักงาน
เทศบาล ประธานกรรมการชุมชน กรรมการชุมชน ประธานพัฒนาสตรี กรรมการพัฒนาสตรี ทั้ง 39 ชุมชน และแขกผู้
มีเกียรติ ในเขตเทศบาลเมืองบ้านไผ่ ทุกท่าน ได้ทราบ โดยมีรายละเอียด ดังนี้ 
           1) ผูว้่าฯ เน้นย้ำเรื่องการเฝ้าระวังปัญหายาเสพติดและอัคคีภัยในฤดูหนาว 
  2) ขอเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพทอดกฐินสามัคคี เทศบาลเมืองบ้านไผ่ จัดขึ้นในระหว่างวันที่ 8 – 9 
พฤศจิกายน 2567 ทอดถวาย ณ วัดปทุมธรรมวราราม (วัดป่าบ้านเกิ้ง) วันที่ 8 พฤศจิกายน 2567 เวลา08.30 น. 
ตั้งองค์กฐิน ณ สำนักงานเทศบาลเมืองบ้านไผ่ วันที่ 9 พฤศจิกายน 2567 เวลา 10.30 น.ไปทอดถวาย ณ วัดปทุม
ธรรมวราราม (วัดป่าบ้านเกิ้ง) 
 

จำนวนของผู้มีส่วนร่วม 
   มีผู้เข้าร่วมประชุม จำนวน 120 คน  ประกอบด้วย คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล  พนักงาน

เทศบาล ประธานกรรมการชุมชน กรรมการชุมชน ประธานกรรมการพัฒนาสตรี กรรมการพัฒนาสตรี
หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคีเครือข่ายในเขตเทศบาลเมืองบ้านไผ่ 

 
 
 
 

วันที่  5  พฤศจิกายน  2567  เวลา 08.30 น. 
นายประเสริฐ  พงษ์ธีรมิตร นายกเทศมนตรีเมืองบ้านไผ่ เป็น 
ประธานในการประชุมคณะกรรมการชุมชน องค์กรเครือข่าย 
ในเขตเทศบาลเมืองบ้านไผ่ ตามโครงการประชุมประจำเดือน
องค์กรภาคประชาชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 
ครั้งที่ 1/2568 ประจำเดือน พฤศจิกายน 2568 เพื่อเป็น
การประชาสัมพันธ์และแจ้งข้อมูลข่าวสารของเทศบาลฯ
ให้กับคณะกรรมการชุมชน องค์กรภาคีเครือข่ายได้รับทราบ 
และเป็นเวทีในการรับฟังปัญหาและความต้องการของชุมชน
ในแต่ละพื้นที่รวมทั้งเป็นการชี้แจง  ตอบข้อซักถาม ติดตาม
การดำเนินงานต่างๆตามภารกิจของเทศบาล ณ หอประชุม
ประชาเมืองไผ่ เทศบาลเมืองบ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น 
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ผลจากการมีส่วนร่วม 
   เทศบาลเมืองบ้านไผ่ ได้กล่าวสรุปผลการดำเนินงานที่ผ่านมา และแจ้งประชาสัมพันธ์กิจกรรมต่างๆ

ของเทศบาลที่ดำเนินการเสร็จสิ้นแล้ว และที่ยังไม่ได้ดำเนินการ จึงขอให้ประชาชนได้มีส่วนร่วมในการพัฒนา
เทศบาลไปพร้อมกัน 

การนำผลจากการมีส่วนร่วมไปปรับปรุงพัฒนาการดำเนินงาน 
จากการประชุม ฯ ครั้งที่ 9/2567 ได้มีข้อหารือ  ดังนี้ 

1.เรื่องค่าตอบของคณะกรรมการชุมชน สืบเนื่องจากที่ทางคณะกรรมการชุมชนได้มีการสอบถามเข้ามาหลาย
ครั้งว่าทำไมถึงได้รับล่าช้า ซึ่งสาเหตุเนื่องมาจากการที่ทางชุมชนต่าง ๆ ไม่ได้ส่งรายงานการประชุมของชุมชนซึ่งเป็น
หลักฐานการรับค่าตอบแทนมาพร้อมกัน ทำให้ต้องรอชุมชนที่ส่งช้าอันทำให้การทำงานของเจ้าหน้าที่ล่าช้าตามไปด้วย  

- นางสาวอังคณา พันทามาตย์ รองปลัดเทศบาล จึงได้มีการขอมติจากที่ประชุมของชุมชนว่าทั้ง 39 ชุมชน 
จะส่งรายงานการประชุมของชุมชนให้กับทางกองสวัสดิการสังคมภายในวันไหนและจะทำอย่างไรกับชุมชนที่ไม่ได้ส่งใน
วันที่กำหนด 

โดยจากมติของที่ประชุมทั้ง 39 ชุมชนจะต้องส่งภายในวันที่ 20 ของทุกเดือน และสำหรับชุมชนไหนที่ไม่ได้ส่ง
ในวันที่กำหนดของทุกเดือนก็จะถือว่าไม่มีสิทธิรับเงินค่าตอบแทนของเดือนนั้น ๆ  

2.เรื่องการประชุมองค์กรภาคประชาชนของทุกเดือน สืบเนื่องจากได้มีการกำหนดเรื่องวันส่งรายงานการ
ประชุมของชุมชนที่แน่นอนแล้วก่อนหน้า ทางชุมชนจึงได้มีการเสนอกับที่ประชุมให้มีการจัดการประชุมองค์กรภาค
ประชาชนของทุกเดือนให้เร็วขึ้นและมีวันที่แน่นอนเพื่อนำเรื่องจากการประชุมองค์กรภาคประชาชนการประชุม ไปต่อ
ยอดในการประชุมของชุมชนเพื่อจัดทำรายงาน 

- นายประเสริฐ พงษ์ธีรมิตร นายกเทศมนตรี ได้ให้คำตอบคือไม่ได้ เพราะแต่ละเดือนก็จะมีกิจกรรมต่าง ๆ 
ของเดือนนั้น ๆ เข้ามาแทรกด้วย ทำให้เจ้าหน้าที่ไม่ว่าง แต่จะพยายามทำให้มีการจัดประชุมในแต่ละเดือนให้เร็วที่สุด 
โดยที่กำหนดไว้คือจัดภายในสัปดาห์แรกของแต่ละเดือนเป็นหลัก แต่ถ้าต้นเดือนนั้นมีกิจกรรมอ่ืนก็ต้องเลื่อนออกไป 

แต่จากมติและข้อเสนอจากทางกรรมการชุมชนเรื่องค่าตอบแทนข้างต้นที่ผ่านไปแล้วนั้น หลังจากนี้จะได้มีการ
จัดตารางงานใหม่เพื่อให้สามารถจัดประชุมอยู่ให้อยู่ภายในสัปดาห์แรกของเดือนให้ได้เพื่อให้สอดคล้องกับการทำ
รายงานของชุมชนเพื่อส่งในวันที่กำหนดตามมติของที่ประชุมครั้งนี้ 

3.เรื ่องค่าตอบแทนของคณะกรรมการพัฒนาสตรี ได้มีการสอบถามเข้ามาในที่ประชุมว่าจะได้รับเหมือน
คณะกรรมการชุมชนไหม นายประเสริฐ พงษ์ธีรมิตร นายกเทศมนตรี ได้ให้คำตอบว่าตอนนี้ยังไม่สามารถเบิกให้ได้
เนื่องจากยังไม่มีระเบียบรองรับแต่มีความพยายามเสนอเรื่องนี้อยู่ 

4.เรื่องเงินสนับสนุนโครงการชุมชนมีส่วนร่วมในการจัดการขยะ ทางชุมชนได้มีการสอบถามกับที่ประชุมว่าเงิน
ของเดือนที่แล้วจะได้รับเมื่อไรและแต่ละเดือนจะได้รับวันที่เท่าไรกันแน่กำหนดวันที่แน่นอนได้ไหมเพราะตอนนี้ทาง
พนักงานกวาดขยะของชุมชนต้องมาขอเบิกเงินจากประธานชุมชนก่อนหลายครั้ง  

- นายสัญญา โม้อ้อน ผอ.กองสาธารณะสุขและสิ่งแวดล้อม ได้ให้คำตอบเรื่องนี้ว่า สืบเนื่องจากปัจจุบันมี
ชุมชนที่เข้าร่วมโครงการนี้ 16 ชุมชน โดยทางกองมีหน้าที่รวบรวมรายงานที่ทางชุมชนส่งมาทุกเดือน โดยรายงานของ
แต่ละเดือนจะต้องส่งภายในทุกต้นเดือนของเดือนถัดไปเพ่ือให้งานเสร็จครบทั้งเดือนก่อนตามระเบียบที่กำหนด และจะ
ได้ทำเรื่องส่งให้ผู้บริหารอนุมัติและจัดทำฎีกาเบิกจ่ายต่อไป โดยที่ผ่านมาอาจมีบางชุมชนที่ส่งเข้ามาล่าช้าบ้างและ
ประกอบกับที่ผ่านมาเกิดปัญหาบางอย่างเกี่ยวกับกระบวนการเบิกจ่ายจริงแต่ปัจจุบันได้กลับเข้าสู่ภาวะปกติแล้ ว โดย
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ทางกองจะเร่งดำเนินการให้เร็วที่สุดและขอให้ทางชุมชนได้รีบส่งรายงานเข้ามาทุกต้นเดือนเพื่อให้กระบวนการต่าง ๆ 
เสร็จได้ทัน ส่วนสำหรับของเดือนนี้อยู่ในขั้นตอนการเบิกจ่ายแล้ว 

- โดยจากการสอบถามเพิ่มเติมกับทางชุมชนพบว่ายังไม่ได้มีการกำหนดการวันส่งรายงานที่แน่นอน นางสาว
อังคณา พันทามาตย์ รองปลัดเทศบาล จึงได้มีการขอมติจากที่ประชุมในการกำหนดวันส่งรายงานที่แน่นอน ซึ่งจากมติ
ของที่ประชุมจะต้องส่งภายในวันที่ 5 ของแต่ละเดือน  

5.นายจีน ไกรนอก ประธานชุมชนสุมนามัย ได้เสนอต่อที่ประชุมให้ให้ทางเทศบาลเร่งดำเนินการเลือก
ประธานเครือข่ายที่ว่างอยู่โดยเร็ว และอยากให้ทางเทศบาลไปช่วยต่อไฟฟ้ามาจากทางอื่นแทนบริเวณเสาไฟฟ้าเดิม
บริเวณหน้าสยามไชยเพราะเสาไฟฟ้าบริเวณนั้นชำรุดและทางการไฟฟ้ายังไม่ได้เข้ามาแก้ไขทำให้ผู้ที่อาศัยอยู่บริเ วณ 
สะพานลอยซอย 5 ไม่มีไฟฟ้าใช้มา 1 อาทิตย์แล้ว  

นายประเสริฐ พงษ์ธีรมิตร นายกเทศมนตรี ได้รับเรื่องไว้และจะให้เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องได้ลงพ้ืนที่ไปดำเนินการ
ต่อไป 

6.นายธัชทร อภิโชคดิลก สมาชิกสภาเทศบาลฯเขต 1 ได้แสดงความเป็นห่วงเก่ียวกับโครงการรับเงินอุดหนุน
ประเพณีบุญสำฮะหรือบุญเบิกบ้าน เนื่องจากทราบว่า ผอ.กองการศึกษา กำลังจะย้ายไปแล้วไม่ทราบว่าจะมีผู้มาสาน
ต่อหรือไม่ และเอกสารเกี่ยวกับโครงการนี้ที่ทางประธานชุมชนต้องส่งก็ยังส่งกันมาไม่ครบจึงอยากเร่งให้ทางประธานชุม
นรีบส่งกันเข้ามา 

- นางสาวอังคณา พันทามาตย์ รองปลัดเทศบาล ได้ชี้แจ้งเกี่ยวกับหลักเกณฑ์รับเงินอุดหนุนตามโครงการนี้
โดยแต่ละชมชุนที่ต้องการรับเงินอุดหนุนนี้ต้องมีการทำบุญสำฮะหรือบุญเบิกบ้านติดต่อกันมาแล้วเกิน 1 ปีมีเอกสาร
หลักฐานที่ชัดเจน เช่น ภาพถ่าย เป็นต้น เพื่อที่ทางเทศบาลจะได้นำเข้าไปในแผนพัฒนาท้องถิ่นต่อไป หาก ไม่ให้เข้าใจ
ให้สอบถามกองการศึกษาได้ โดยขอให้ส่งมาให้ครบภายในเดือน พฤศจิกายน 2567  
 - นายคำผุน เรียงนอก ผอ.กองการศึกษา ได้กล่าวสืบเนื่องจากในการประชุมครั้งที่แล้ว ทางกองได้มีการแจก
แบบฟอร์มเพ่ือขอรับเงินอุดหนุนให้แก่ทั้ง 39 ชุมชนไป ในตอนนี้จึงอยากให้ทางชุมชนรีบส่งกันเข้ามา โดยเขียนคร่าวๆ 
มาก่อน เพราะตอนนี้ต้องการทราบจำนวนและข้อมูลของชุมชนที่ต้องการเงินอุดหนุนก่อนเพ่ือปรับแผนและถ้ากระบสน
การหรือขั้นตอนครบก็จะตั้งเป็นเงินอุดหนุนด้านประเพณีท้องถิ่นให้ได้ โดยเมื่อถึงตอนรับเงินอุดหนุนจริงจะได้มีการให้
แบบฟอร์มให้กรอกรายละเอียดอย่างถูกต้องอีกครั้งหนึ่ง  

 โดยในแบบฟอร์มจะมีส่วนลงชื่อยู่สามส่วน ประกอบด้วย ส่วนที่ 1 ผู้เสนอโครงการคือ กรรมการชุมชน ส่วนที่ 
2 ผู้เห็นชอบโครงการคือ รองประธานชุมชน และส่วนที่ 3 ผู้อนุมัติโครงการคือ ประธานชุมชน 
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สรุปรายงานผลการดำเนินงาน ตามโครงการประชุมประจำเดือนองค์กรภาคประชาชน  
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568  

วันอังคารที ่ 5  พฤศจิกายน  2567  เวลา 08.30 น. 
ณ หอประชุมประชาเมืองไผ่ เทศบาลเมืองบ้านไผ่ 

********************************************************************************** 

ข้อสั่งการ ข้อราชการ นโยบาย จังหวัดขอนแก่น/ แจ้งผลการดำเนินงานที่ผ่านมาของคณะผู้บริหาร 
               นายประเสริฐ พงษ์ธีรมิตร นายกเทศมนตรีเมืองบ้านไผ่ พร้อมด้วยคณะผู้บริหารเทศบาลเมืองบ้านไผ่  

ได้ชี้แจง ข้อสั่งการ ข้อราชการ นโยบายของจังหวัดขอนแก่นในที่ประชุม ให้หัวหน้าส่วนการงาน พนักงาน
เทศบาล ประธานกรรมการชุมชน กรรมการชุมชน ประธานพัฒนาสตรี กรรมการพัฒนาสตรี ทั้ง 39 ชุมชน 
และแขกผู้มีเกียรติ ในเขตเทศบาลเมืองบ้านไผ่ ทุกท่าน ได้ทราบ โดยมีรายละเอียด ดังนี้ 
 1) ผู้ว่าฯ เน้นย้ำเรื่องการเฝ้าระวังปัญหายาเสพติดและอัคคีภัยในฤดูหนาว 

  2) ขอเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพทอดกฐินสามัคคี เทศบาลเมืองบ้านไผ่ จัดขึ้นในระหว่างวันที่ 8 – 9 
          พฤศจิกายน 2567 ทอดถวาย ณ วัดปทุมธรรมวราราม (วัดป่าบ้านเกิ้ง) วันที่ 8 พฤศจิกายน 2567 เวลา 
          08.30 น. ตั้งองค์กฐิน ณ สำนักงานเทศบาลเมืองบ้านไผ่ วันที่ 9 พฤศจิกายน 2567 เวลา 10.30 น. 
          ไปทอดถวาย ณ วัดปทุมธรรมวราราม (วัดป่าบ้านเกิ้ง) 

ประชาสัมพันธ์ระเบียบหลักเกณฑ์การประกวด ในงานลอยกระทง เทศบาลเมืองบ้านไผ่ 
 

มีกิจกรรมประกวดประดิษฐ์กระทง ประกวดหนูน้อยลอยกระทง และประกวดนางนพมาศ ในงานลอยกระทง 

•     การประกวดประดิษฐ์กระทง 
- รับสมัคร 1 – 12 พฤศจิกายน 2567 ตั้งแต่ 08.30-16.30 น. ณ กองสวัสดิการสังคม  
- วันเวลาสถานที่ประกวด วันศุกร์ที่ 15 พฤศจิกายน 2567 เวลา 13.00-16.00 หอประชุมประชาเมืองไผ่ 
- หลักเกณฑ์การเข้าประกวด 

 1) อาศัยอยู่ในเขตเทศบาลเมืองบ้านไผ่ 
 2) ประกวดเขตละ 3 ทีม ทีมละไม่เกิน 5 คน (ไม่จำกัดเพศอายุ) โดยตั้งชื่อทีมมาด้วย 
 3) รายงานตัว เวลา 11.00-12.00 น. หอประชุมประชาเมืองไผ่ 
 4) วัสดุที่ใช้ต้องเป็นวัสดุธรรมชาติ (งดใช้โฟม) อนุญาตให้ฉีกใบตองหรือดอกไม้มาก่อนได้ แต่ไม่อนุญาต
ให้ประดับหรือตกแต่งเป็นชิ้นส่วนในการประดิษฐ์กระทงมาก่อนการแข่งขันและจะต้องติดชื่อทีมด้วย 
 5) ต้องนำกระทงที่ประดิษฐ์เสร็จแล้ว ไปลอยน้ำดูการทรงตัว 
 6) ขนาดกระทงส่งประกวด มีเส้นผ่าศูนย์กลางไม่ต่ำกว่า 50 ซม. 

      การประกวดประดิษฐ์กระทง 
- รับสมัคร 1 – 12 พฤศจิกายน 2567 ตั้งแต่ 08.30-16.30 น. ณ กองสวัสดิการสังคม  
- วันเวลาสถานที่ประกวด วันศุกร์ที่ 15 พฤศจิกายน 2567 เวลา 13.00-16.00 หอประชุมประชาเมืองไผ่ 
- หลักเกณฑ์การเข้าประกวด 

 1) อาศัยอยู่ในเขตเทศบาลเมืองบ้านไผ่ 

    จัดขึ้นในระหว่างวันที่ 14 – 15 พฤศจิกายน 2567 บริเวณสนามหน้าสำนักงานเทศบาลเมืองบ้านไผ่ 
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 2) ประกวดเขตละ 3 ทีม ทีมละไม่เกิน 5 คน (ไม่จำกัดเพศอายุ) โดยตั้งชื่อทีมมาด้วย 
 3) รายงานตัว เวลา 11.00-12.00 น. หอประชุมประชาเมืองไผ่ 
 4) วัสดุที่ใช้ต้องเป็นวัสดุธรรมชาติ (งดใช้โฟม) อนุญาตให้ฉีกใบตองหรือดอกไม้มาก่อนได้ แต่ไม่อนุญาต 

ให้ประดับหรือตกแต่งเป็นชิ้นส่วนในการประดิษฐ์กระทงมาก่อนการแข่งขันและจะต้องติดชื่อทีมด้วย 
 5) ต้องนำกระทงที่ประดิษฐ์เสร็จแล้ว ไปลอยน้ำดูการทรงตัว 

 6) ขนาดกระทงส่งประกวด มีเส้นผ่าศูนย์กลางไม่ต่ำกว่า 50 ซม. 
*กระทงคว่ำหรือจมน้ำ จะได้ 0 คะแนน 

•     การประกวดหนูน้อยลอยกระทง 
- รับสมัคร 1 – 12 พฤศจิกายน 2567 ตั้งแต่ 08.30-16.30 น. ณ กองการศึกษา  
- วันเวลาสถานที่ประกวด วันพฤหัสบดีที่ 14 พฤศจิกายน 2567 เวลา 18.00 น. เป็นตน้ไป ณ สนามหน้า

สำนักงานเทศบาลเมืองบ้านไผ่ 
- รับสมัคร จำนวน 15 คู่ 
- หลักเกณฑ์การเข้าประกวด 

 1) อายุ 7 – 9 ปี เกิดระหว่าง พ.ศ. 2558 – 2560 มีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้านเขตเทศบาลเมืองบ้านไผ่ 
 2) สมัครเป็นคู่ ชาย 1 คน หญิง 1 คน ส่งในนามชุมชน/โรงเรียน/บริษัท/ห้างร้าน/ส่วนบุคคล 
 3) การแต่งกาย ชุดไทยประยุกต์ 

- หลักฐานการสมัคร 
1) รูปถ่ายเต็มตัว (คนละ)                           2 รูป 
2) สำเนาทะเบียนบ้าน (คนละ)                    1 ฉบับ 
3) สำเนาบัตรประชาชน (คนละ)                   2 ฉบับ 
4) **หนังสือรับรองจากโรงเรียน                   1 ฉบับ 

(กรณีไม่มีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้านในเขตเทศบาลเมืองบ้านไผ่ แต่ศึกษาอยู่ในโรงเรียนในเขตเทศบาลเมืองบ้านไผ่) 
- การรายงานตัว  

พฤหัสบดีที่ 14 พฤศจิกายน 2567 16.30-17.30 ณ หอประชุมประชาเมืองไผ่ 
 

- เกณฑ์การให้คะแนน (100 คะแนน) 
1) ความสวยงาม                               30  คะแนน 
2) การใช้วัสดุธรรมชาติ                       20  คะแนน 
3) ขนาดกระทงตามเกณฑ์ที่กำหนด         20  คะแนน 
4) ความคิดสร้างสรรค์                         20  คะแนน 
5) การลอยน้ำ ความสมดุลของกระทง      10  คะแนน  (ทดสอบการลอยน้ำ 1 นาที) 

*กระทงลอยน้ำได้ แต่ขาดความสมดุล จะได้ 5 คะแนน 

- รางวัลการประกวด 
1. ชนะเลิศ                       4,000 บาท 
2. รองชนะเลิศอันดับ 1        3,000 บาท 
3. รองชนะเลิศอันดับ 2        2,000 บาท 
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- รับสมัคร จำนวน 15 คน 
- หลักเกณฑ์การเข้าประกวด 
 1) เพศหญิงโดยกำเนิด อายุ 18-27 ปี เกิดระหว่าง พ.ศ.2540 - 2549 
 2) มีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้านเขตเทศบาลเมืองบ้านไผ่ ไม่น้อยกว่า 6 เดือน 
 3) กำลังสศึกษา/ทำงานอยู่ในเขตเทศบาลเมืองบ้านไผ่ ไม่น้อยกว่า 6 เดือน 
 4) ส่งในนามชุมชน/โรงเรียน/บริษัท/ห้างร้าน/ส่วนบุคคล 
 5) การแต่งกาย ชุดไทยจักรี 
 6) ผู้เข้าประกวดต้องสมัครด้วยตนเอง 
- หลักฐานการสมัคร 

                 1) รูปถ่ายเต็ม                                                2 รูป 
                 2) สำเนาทะเบียนบ้าน                                      1 ฉบับ 
                 3) สำเนาบัตรประชาชน                                    2 ฉบับ 
                 4) **หนังสือรับรองจากโรงเรียน/สถานที่ทำงาน        1 ฉบับ 
        (กรณีไม่มีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้านในเขตเทศบาลเมืองบ้านไผ่ แต่ศึกษาอยู่ในโรงเรียน/ทำงานเขตเทศบาลเมืองบ้านไผ่) 

 

- เกณฑ์การให้คะแนน (100 คะแนน) 
1) รูปร่าง หน้าตา ความเหมาะสมของผู้เข้าประกวด                 30  คะแนน 

               2) การแต่งกาย                                                            20  คะแนน 
               3) กริยามารยาท บุคลิกภาพ                                            20  คะแนน 
               4) ปฏภิาณ ไหวพริบในการตอบคำถาม                                20  คะแนน 
               5) การมารายงานตัวตรงตามเวลาที่กำหนด                           10  คะแนน  

- การประกวดมีทั้งหมด 3 รอบ 
รอบ 1 : ผู้เข้าประกวดทุกคู่เดินโชว์ตัวบนเวที พร้อมแนะนำตัว 
รอบ 2 : ผู้เข้าประกวดทุกคู่เดินโชว์ตัวบนเวทีพร้อมรับเชียร์ดอกไม้/ประกาศขวัญใจชาวบ้านไผ่/ประกาศ          
.           ผู้เข้ารอบ 5 คู่สุดท้าย 
รอบ 3 : ตอบคำถามและประกาศผลการประกวด 

- รางวัลการประกวด 
ชนะเลิศ                       5,000 บาท พร้อมถ้วยรางวัลและสายสะพาย 
รองชนะเลิศอันดับ 1        4,000 บาท พร้อมถ้วยรางวัล 
รองชนะเลิศอันดับ 2        3,000 บาท พร้อมถ้วยรางวัล 
รางวัลขวัญใจชาวบ้านไผ่    4,000 บาท พร้อมถ้วยรางวัลและสายสะพาย 

• การประกวดนางนพมาศ 
- รับสมัคร 1 – 12 พฤศจิกายน 2567 ตั้งแต่ 08.30-16.30 น. ณ กองการศึกษา  
- วันเวลาสถานที่ประกวด วันศุกร์ที่ 15 พฤศจิกายน 2567 เวลา 18.30 น. เป็นต้นไป ณ สนามหน้า

สำนักงานเทศบาลเมืองบ้านไผ่ 
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- การรายงานตัว  
วันศุกร์ที่ 15 พฤศจิกายน 2567 17.00-18.00 ณ หอประชุมประชาเมืองไผ่ 
- เกณฑ์การให้คะแนน (100 คะแนน) 
1) สัดส่วน รูปร่าง หน้าตา ผวิพรรณ                                   30  คะแนน 

                2) การแต่งกาย                                                            20  คะแนน 
                3) กริยามารยาท บุคลิกภาพ                                            20  คะแนน 
                4) ปฏภิาณ ไหวพริบในการตอบคำถาม                                20  คะแนน 
                5) การมารายงานตัวตรงตามเวลาที่กำหนด                           10  คะแนน 

                           รางวลัขวัญใจชาวบ้านไผ่      8,000 บาท พร้อมถ้วยรางวัลและสายสะพาย 

ที่ประชุม... รับทราบ 
 

แจ้งประชาสัมพันธ์ สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน) โครงการ พัฒนาศักยภาพผู้ประกอบอาชีพในท้องถิ่น 

- เพ่ือให้ตรงกับความต้องการของชุมชน นางสาวอังคณา พันทามาตย์ รองปลัดเทศบาล จึงได้มีการให้ชุมชนได้
เสนอหลักสูตรฝึกอบรมอาชีพที่สนใจเข้ามาในที่ประชุมและหลังจากนั้นจะให้ที่ประชุมร่วมโหวตเห็นชอบว่าฝึกอบรม
อะไรมากท่ีสุด โดยได้ผลดังนี้   

1. การทำขนมไทย 22 เสียง  
2. การทำ OTOP จักสาน 17 เสียง  
3. การตัดเย็บเสื้อผ้า 24 เสียง  
4. การทำอาหารไทย 18 เสียง  
5. การทำน้ำพริก 30 เสียง  
6. การทำยาหม่องสมุนไพร 27 เสียง  
7. การทำแหนมห่อ 28 เสียง  

 - โดยจากมติของที่ประชุมเสียงส่วนใหญ่สนใจการฝึกอบรมการทำ “น้ำพริก” มากที่สุด ซึ่งต่อไปจะได้มีการ
ประสานกับทางชมรมหรือท่ีเกี่ยวข้องที่จะเข้ามาฝึกอบรมทราบเพ่ือให้ทางชมรมได้มีการจัดเตรียมงบประมาณสนับสนุน
การฝึกอาชีพให้กับทางชุมชน  

- การประกวดมีทั้งหมด 3 รอบ 
รอบ 1 : ผู้เข้าประกวดแนะนำตัวและเดินโชว์ตัวบนเวที 
รอบ 2 : ผู้เข้าประกวดทุกคู่เดินโชว์ตัวบนเวทีพร้อมรับเชียร์ดอกไม้/ประกาศขวัญใจชาวบ้านไผ่/ประกาศ 

         ผู้เข้ารอบ 5 คู่สุดท้าย 
รอบ 3 : ตอบคำถามและประกาศผลการประกวด 

- รางวัลการประกวด 
ชนะเลิศ                       10,000 บาท พร้อมถ้วยรางวัลและสายสะพาย 
รองชนะเลิศอันดับ 1          8,000 บาท พร้อมถ้วยรางวัล 
รองชนะเลิศอันดับ 2          6,000 บาท พร้อมถ้วยรางวัล 
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และจากมติที่ประชุมที่มีเสียงเห็นชอบในการฝึกอาชีพต่าง ๆ ที่ได้เสนอเข้ามามีความที่ใกล้เคียงกัน จึง
จะได้มีการกลับไปคุยรายละเอียดกันอีกทีก่อนว่าจะทำทุกอย่างได้ไหมหรือจะทำกี่อย่างซึ่งจะแจ้งข้อสรุปให้
ทราบอีกทีในการประชุมเดือนหน้า แต่ที่สรุปได้ในตอนนี้คือหลักสูตรฝึกอบรมที่จะได้ทำแน่นอนตามเสียงสว่น
ใหญ่ของที่ประชุมคือ การทำน้ำพริก 

ที่ประชุม... รับทราบ 
 

การยืนยันสิทธิเพื่อขอรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ 
เทศบาลเมืองบ้านไผ่ ได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบเกี่ยวกับ การ  ประชาสัมพันธ์ยืนยันสิทธิเพื่อขอรับเบี้ยยังชีพ 
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 ณ ตอนนี้ทางกองสวัสดิการสังคม ได้เปิดรับการยืนยันสิทธิเพ่ือขอรับเบี้ยยัง
ชีพผู้สูงอายุ สำหรับผู้ที่เกิดก่อน 1 กันยายน 2509 โดยสามารถมาลงทะเบียนได้ทั้งปี หากเกิดหลังจากช่วงที่
กำหนดให้ไปยืนยันสิทธิในเดือน ตุลาคม 2568 

กรณีมีการย้ายไป อปท.อื่นหรือย้ายเข้ามาในเขตเทศบาลเมืองบ้านไผ่ จึงฝากให้แจ้งกับคนที่ย้ายไป
หรือย้ายเข้าได้ไปยืนยันสิทธิใหม่เพื่อให้ได้รับเบี้ยยังชีพอย่างต่อเนื่อง ในกรณีของเบี้ยยังชีพผู้พิการก็เช่นกันแต่
ถ้าบัตรคนพิการยังเป็นที่อยู่เดิมอยู่ก็สามารถใช้ยืนยันสิทธิได้เช่นกันถ้าบัตรยังไม่หมดอายุ 

ที่ประชุม... รับทราบ 
  
เรื่องอ่ืน ๆ 

1.เรื่องค่าตอบของคณะกรรมการชุมชน สืบเนื่องจากที่ทางคณะกรรมการชุมชนได้มีการสอบถามเข้ามาหลาย
ครั้งว่าทำไมถึงได้รับล่าช้า ซึ่งสาเหตุเนื่องมาจากการที่ทางชุมชนต่าง ๆ ไม่ได้ส่งรายงานการประชุมของชุมชนซึ่งเป็น
หลักฐานการรับค่าตอบแทนมาพร้อมกัน ทำให้ต้องรอชุมชนที่ส่งช้าอันทำให้การทำงานของเจ้าหน้าที่ล่าช้าตามไปด้วย  

- นางสาวอังคณา พันทามาตย์ รองปลัดเทศบาล จึงได้มีการขอมติจากที่ประชุมของชุมชนว่าทั้ง 39 ชุมชน 
จะส่งรายงานการประชุมของชุมชนให้กับทางกองสวัสดิการสังคมภายในวันไหนและจะทำอย่างไรกับชุมชนที่ไม่ได้ส่งใน
วันที่กำหนด 

โดยจากมติของที่ประชุมทั้ง 39 ชุมชนจะต้องส่งภายในวันที่ 20 ของทุกเดือน และสำหรับชุมชนไหนที่ไม่ได้ส่ง
ในวันที่กำหนดของทุกเดือนก็จะถือว่าไม่มีสิทธิรับเงินค่าตอบแทนของเดือนนั้น ๆ  

2.เรื่องการประชุมองค์กรภาคประชาชนของทุกเดือน สืบเนื่องจากได้มีการกำหนดเรื่องวันส่งรายงานการ
ประชุมของชุมชนที่แน่นอนแล้วก่อนหน้า ทางชุมชนจึงได้มีการเสนอกับที่ประชุมให้มีการจัดการประชุมองค์กรภาค
ประชาชนของทุกเดือนให้เร็วขึ้นและมีวันที่แน่นอนเพื่อนำเรื่องจากการประชุมองค์กรภาคประชาชนการประชุม ไปต่อ
ยอดในการประชุมของชุมชนเพื่อจัดทำรายงาน 

- นายประเสริฐ พงษ์ธีรมิตร นายกเทศมนตรี ได้ให้คำตอบคือไม่ได้ เพราะแต่ละเดือนก็จะมีกิจกรรมต่าง ๆ 
ของเดือนนั้น ๆ เข้ามาแทรกด้วย ทำให้เจ้าหน้าที่ไม่ว่าง แต่จะพยายามทำให้มีการจัดประชุมในแต่ละเดือนให้เร็วที่สุด 
โดยที่กำหนดไว้คือจัดภายในสัปดาห์แรกของแต่ละเดือนเป็นหลัก แต่ถ้าต้นเดือนนั้นมีกิจกรรมอ่ืนก็ต้องเลื่อนออกไป 

แต่จากมติและข้อเสนอจากทางกรรมการชุมชนเรื่องค่าตอบแทนข้างต้นที่ผ่านไปแล้วนั้น หลังจากนี้จะได้มีการ
จัดตารางงานใหม่เพื่อให้สามารถจัดประชุมอยู่ให้อยู่ภายในสัปดาห์แรกของเดือนให้ได้เพื่อให้สอดคล้องกับการทำ
รายงานของชุมชนเพื่อส่งในวันที่กำหนดตามมติของที่ประชุมครั้งนี้ 
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3.เรื ่องค่าตอบแทนของคณะกรรมการพัฒนาสตรี ได้มีการสอบถามเข้ามาในที่ประชุมว่าจะได้รับเหมือน
คณะกรรมการชุมชนไหม นายประเสริฐ พงษ์ธีรมิตร นายกเทศมนตรี ได้ให้คำตอบว่าตอนนี้ยังไม่สามารถเบิกให้ได้
เนื่องจากยังไม่มีระเบียบรองรับแต่มีความพยายามเสนอเรื่องนี้อยู่ 

4.เรื่องเงินสนับสนุนโครงการชุมชนมีส่วนร่วมในการจัดการขยะ ทางชุมชนได้มีการสอบถามกับที่ประชุมว่าเงิน
ของเดือนที่แล้วจะได้รับเมื่อไรและแต่ละเดือนจะได้รับวันที่เท่าไรกันแน่กำหนดวันที่แน่นอนได้ไหมเพราะตอนนี้ทาง
พนักงานกวาดขยะของชุมชนต้องมาขอเบิกเงินจากประธานชุมชนก่อนหลายครั้ง  

- นายสัญญา โม้อ้อน ผอ.กองสาธารณะสุขและสิ่งแวดล้อม ได้ให้คำตอบเรื่องนี้ว่า สืบเนื่องจากปัจจุบันมี
ชุมชนที่เข้าร่วมโครงการนี้ 16 ชุมชน โดยทางกองมีหน้าที่รวบรวมรายงานที่ทางชุมชนส่งมาทุกเดือน โดยรายงานของ
แต่ละเดือนจะต้องส่งภายในทุกต้นเดือนของเดือนถัดไปเพ่ือให้งานเสร็จครบทั้งเดือนก่อนตามระเบียบที่กำหนด และจะ
ได้ทำเรื่องส่งให้ผู้บริหารอนุมัติและจัดทำฎีกาเบิกจ่ายต่อไป โดยที่ผ่านมาอาจมีบางชุมชนที่ส่งเข้ามาล่าช้าบ้างและ
ประกอบกับที่ผ่านมาเกิดปัญหาบางอย่างเกี่ยวกับกระบวนการเบิกจ่ายจริงแต่ปัจจุบันได้กลับเข้าสู่ภาวะปกติแล้ว โดย
ทางกองจะเร่งดำเนินการให้เร็วที่สุดและขอให้ทางชุมชนได้รีบส่งรายงานเข้ามาทุกต้นเดือนเพื่อให้กระบวนการต่าง ๆ 
เสร็จได้ทัน ส่วนสำหรับของเดือนนี้อยู่ในขั้นตอนการเบิกจ่ายแล้ว 

- โดยจากการสอบถามเพิ่มเติมกับทางชุมชนพบว่ายังไม่ได้มีการกำหนดการวันส่งรายงานที่แน่นอน นางสาว
อังคณา พันทามาตย์ รองปลัดเทศบาล จึงได้มีการขอมติจากที่ประชุมในการกำหนดวันส่งรายงานที่แน่นอน ซึ่งจากมติ
ของที่ประชุมจะต้องส่งภายในวันที่ 5 ของแต่ละเดือน  

5.นายจีน ไกรนอก ประธานชุมชนสุมนามัย ได้เสนอต่อที่ประชุมให้ให้ทางเทศบาลเร่งดำเนินการเลือก
ประธานเครือข่ายที่ว่างอยู่โดยเร็ว และอยากให้ทางเทศบาลไปช่วยต่อไฟฟ้ามาจากทางอื่นแทนบริเวณเสาไฟฟ้าเดิม
บริเวณหน้าสยามไชยเพราะเสาไฟฟ้าบริเวณนั้นชำรุดและทางการไฟฟ้ายังไม่ได้เข้ามาแก้ไขทำให้ผู้ที่อาศัยอยู่บริเ วณ 
สะพานลอยซอย 5 ไม่มีไฟฟ้าใช้มา 1 อาทิตย์แล้ว  

นายประเสริฐ พงษ์ธีรมิตร นายกเทศมนตรี ได้รับเรื่องไว้และจะให้เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องได้ลงพ้ืนที่ไปดำเนินการ
ต่อไป 

6.นายธัชทร อภิโชคดิลก สมาชิกสภาเทศบาลฯเขต 1 ได้แสดงความเป็นห่วงเก่ียวกับโครงการรับเงินอุดหนุน
ประเพณีบุญสำฮะหรือบุญเบิกบ้าน เนื่องจากทราบว่า ผอ.กองการศึกษา กำลังจะย้ายไปแล้วไม่ทราบว่าจะมีผู้มาสาน
ต่อหรือไม่ และเอกสารเกี่ยวกับโครงการนี้ที่ทางประธานชุมชนต้องส่งก็ยังส่งกันมาไม่ครบจึงอยากเร่งให้ทางประธานชุม
นรีบส่งกันเข้ามา 

- นางสาวอังคณา พันทามาตย์ รองปลัดเทศบาล ได้ชี้แจ้งเกี่ยวกับหลักเกณฑ์รับเงินอุดหนุนตามโครงการนี้
โดยแต่ละชมชุนที่ต้องการรับเงินอุดหนุนนี้ต้องมีการทำบุญสำฮะหรือบุญเบิกบ้านติดต่อกันมาแล้วเกิน 1 ปีมีเอกสาร
หลักฐานที่ชัดเจน เช่น ภาพถ่าย เป็นต้น เพื่อที่ทางเทศบาลจะได้นำเข้าไปในแผนพัฒนาท้องถิ่นต่อไป หาก ไม่ให้เข้าใจ
ให้สอบถามกองการศึกษาได้ โดยขอให้ส่งมาให้ครบภายในเดือน พฤศจิกายน 2567  
 - นายคำผุน เรียงนอก ผอ.กองการศึกษา ได้กล่าวสืบเนื่องจากในการประชุมครั้งที่แล้ว ทางกองได้มีการแจก
แบบฟอร์มเพ่ือขอรับเงินอุดหนุนให้แก่ทั้ง 39 ชุมชนไป ในตอนนี้จึงอยากให้ทางชุมชนรีบส่งกันเข้ามา โดยเขียนคร่าวๆ 
มาก่อน เพราะตอนนี้ต้องการทราบจำนวนและข้อมูลของชุมชนที่ต้องการเงินอุดหนุนก่อนเพ่ือปรับแผนและถ้ากระบสน
การหรือขั้นตอนครบก็จะตั้งเป็นเงินอุดหนุนด้านประเพณีท้องถิ่นให้ได้ โดยเมื่อถึงตอนรับเงินอุดหนุนจริงจะได้มีการให้
แบบฟอร์มให้กรอกรายละเอียดอย่างถูกต้องอีกครั้งหนึ่ง  
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 โดยในแบบฟอร์มจะมีส่วนลงชื่อยู่สามส่วน ประกอบด้วย ส่วนที่ 1 ผู้เสนอโครงการคือ กรรมการชุมชน ส่วนที่ 
2 ผู้เห็นชอบโครงการคือ รองประธานชุมชน และส่วนที่ 3 ผู้อนุมัติโครงการคือ ประธานชุมชน 

 

ที่ประชุม... รับทราบ 
 

 
 
 
                                                                              
                                                                           (นายพงศ์ภูวิศ  เชื้อทอง) 
                                                                           หัวหน้าฝ่ายพัฒนาชุมชน 

                                                               ผู้สรุปรายงานการประชุมประจำเดือนองค์กรภาคประชาชน 
                                                                                      เดือนพฤศจิกายน  2568 
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ภาพถ่ายการดำเนินงานโครงการประชุมประจำเดือนองค์กรภาคประชาชน  

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 
วันอังคารที่  5 พฤศจิกายน  2567  เวลา 08.30 น. 

ณ หอประชุมประชาเมืองไผ่ เทศบาลเมืองบ้านไผ่ 
********************************************************************************** 
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                         (นายพงศ์ภูวิศ เชื้อทอง)    
                                   หัวหน้าฝ่ายพัฒนาชุมชน 
                                                            ผู้สรุปรายงานการประชุมประจำเดือนองค์กรภาคประชาชน 
                                                                                 เดือนพฤศจิกายน  2567 
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